



ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๐๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐
(Training program for School Administrators : Thailand ๔.๐)

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (ระดับส่วน/ฝ่าย/สำนัก) : ประเทศไทย ๔.๐
๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารการลงทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ตารางอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๖. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๗. แผนที่ของสถานที่ฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ โดยเน้นความสำคัญ ๓ ด้าน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๕ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคต และมีบทบาทสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา /สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ขอยกของหลวง ๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่าลงทะเบียน จำนวน ๒๘,๕๐๐ บาท/คน (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และถ่ายสำเนาการชำระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะออกใบเสร็จรับเงินให้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดำเนินการจัดส่งบุคลากร ตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ส่วนนโยบาย และแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๘ หรือ นายศราวุธ สุวรรณรูป โทร ๐๙๐-๖๗๘-๐๑๘๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โชคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๔๒๓๒ , ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖